

Số: *97* /KH-UBND

Tân Yên, ngày *04* tháng *10* năm 2016

KẾ HOẠCH

Nâng cao công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến tháng 8 năm 2016; UBND huyện Tân Yên xây dựng kế hoạch nâng cao công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; của chủ đầu tư xây dựng công trình; các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp; các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng cơ bản trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

Nâng cao chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo tính bền vững cho mỗi công trình để thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

Xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu khi tham gia vào hoạt động và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thi công trên địa bàn, đánh giá những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém từ đó đề ra những biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Nội dung

*** Giai đoạn 2016-2017**

- Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng, hàng năm xây dựng chương trình tập huấn, triển khai hướng dẫn các văn bản chế độ chính sách mới của Nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng xây dựng cơ bản đối với các chủ đầu tư, đối với cán bộ, công chức huyện, xã theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Lao động nhằm đảm bảo an toàn trong lao động thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức của ngành về đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong thâm định báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán (BCKTKT, TKBVTC-TDT), hàng năm phải đánh giá trách nhiệm chuyên môn gắn với bình xét thi đua, xếp loại cán bộ, công chức và đảng viên của đơn vị theo quy định.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trong quản lý chất lượng công trình xây dựng; tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. Thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện, các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan đề trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

- Đối với các chủ đầu tư ngoài việc thực hiện đầy đủ các quy trình về chuẩn bị đầu tư xây dựng, trước khi trình thẩm định dự án, chủ đầu tư cần phải kiểm tra, rà soát đầy đủ tính hợp pháp, phù hợp với việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật để đảm bảo công trình sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

- Đối với các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề, có tư cách pháp nhân và hàng năm, phải được Sở Xây dựng đánh giá xếp loại năng lực trung bình khá trở lên mới được xem xét ký kết hợp đồng thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn.

- Đối với nhà thầu xây lắp phải có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh, có năng lực, đủ điều kiện về trang thiết bị thi công công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và hàng năm phải được Sở Xây dựng đánh giá xếp loại năng lực từ trung bình khá trở nên mới được xem xét ký hợp đồng thực hiện xây lắp các công trình trên địa bàn.

*** Giai đoạn 2018-2020**

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của giai đoạn 2016-2017; tập trung chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản từ huyện đến xã. Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

Duy trì nghiêm túc phong, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ thẩm định BCKTKT-TKBVTC-TDT công trình và theo dõi quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản. Gắn trách nhiệm của cán bộ thẩm định BCKTKT - TKBVTC- TDT các công trình xây dựng với việc xem xét đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ công tác trong năm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và tạo một nền hành chính công trách nhiệm, hiệu quả, liêm chính.

Nâng cao năng lực quản lý dự án của Chủ đầu tư; kiểm soát chặt chẽ đơn vị tư vấn ngay từ bước khảo sát, thiết kế, lập dự toán đến thi công, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, quản lý chất lượng công trình thi công theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, chấm điểm, thông báo năng lực của các tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công trên địa bàn, để từ đó lựa chọn được nhà thầu, nhà tư vấn có đủ điều kiện, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Duy trì tốt công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về chất lượng các công trình thi công xây dựng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý đối với trường hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp

2.1. Nhiệm vụ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác thẩm định BCKTKT, TKBVTC-TDT và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản phải thường xuyên cập nhật văn bản, chế độ, chính sách mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; duy trì tốt kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc của tổ thẩm định. Tổ trưởng Tổ thẩm định có trách nhiệm quản lý theo dõi chặt chẽ hồ sơ đầu vào, đầu ra đối với các dự án tại bộ phận một cửa, phân công cán bộ thẩm định đúng chuyên ngành đào tạo, bám sát nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt để đảm bảo công trình an toàn, quy mô phù hợp, tránh lãng phí; không để xảy ra tình trạng tiêu cực, gây khó khăn cho chủ đầu tư khi trình thẩm định. Trong quá trình thẩm định chỉ được phép trả lại và đề nghị chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ **một lần**; tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thẩm định để nâng cao chất lượng thẩm định.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng; đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, tổ thẩm định thiếu trách nhiệm, năng lực yếu kém làm chậm tiến độ công trình, gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư. Phân công cụ thể cán bộ thường xuyên đi cơ sở để theo dõi kiểm tra chất lượng thi công công trình.

Các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản. Cần nêu cao vai trò trách nhiệm, quản lý

chặt chẽ ngay từ khâu lập dự án, khảo sát thiết kế, thi công công trình cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây lắp có đủ năng lực theo quy định. Ngoài ra phải có kinh nghiệm, có uy tín, có trách nhiệm; chỉ được khởi công khi đủ điều kiện quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng.

Đối với các đơn vị tư vấn: Chỉ được thực hiện các công việc phù hợp với điều kiện năng lực; việc chủ trì khảo sát, thiết kế phải được giao cho cá nhân có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc theo quy định của pháp luật; quá trình khảo sát phải trung thực, cụ thể, phản ánh đúng hiện trạng; khi thiết kế phải tuân thủ đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh hiện tượng phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến chủ quan của Chủ đầu tư. Các đơn vị tư vấn giám sát phải kiện toàn bộ máy, tăng cường bổ sung cán bộ có chuyên môn phù hợp với ngành nghề giám sát. Đội ngũ cán bộ làm tư vấn thường xuyên cập nhật thông tin chế độ chính sách về xây dựng cơ bản, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

Nhà thầu thi công xây lắp phải tăng cường trang thiết bị thi công, củng cố bộ máy, lập hệ thống quản lý chất lượng và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng theo hồ sơ đề xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Tự tổ chức kiểm tra nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi xây dựng. Tổ chức thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, chịu trách nhiệm với sản phẩm do mình làm ra; thường xuyên báo cáo chủ đầu tư các biện pháp thi công và tiến độ thi công trước khi thực hiện.

2.2. Các giải pháp

Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản về đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách hiện hành liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; Chương trình tập huấn phải chú trọng đến những nội dung trọng tâm, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, khi trình bày cần nêu ra dẫn chứng, ví dụ cụ thể, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Cán bộ được phân công làm nhiệm vụ thẩm định phải nâng cao chất lượng thẩm định BCKTKT, TKBVTC-TDT và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng bằng cách nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm chuyên môn về xây dựng cơ bản của phòng KT&HT. Đẩy mạnh sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng với phòng TC- KH, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trung tâm PTQĐ và CCN huyện, Đội QLTTGTXD&MT huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan. Nghiên cứu các phương thức phối hợp để tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các công trình thi công xây dựng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện sai

phạm; tham mưu, đề xuất xử phạt vi phạm trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thực hiện dự án (*Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công*), tăng cường ý thức trách nhiệm của các chủ thể theo các chế tài, tạo điều kiện phối hợp công việc để nâng cao trình độ quản lý, điều hành cũng như tư vấn của dự án. Kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh hoạt động xây dựng nếu phát hiện có sai phạm lớn; kiên quyết từ chối không cho các đơn vị tư vấn xây dựng, các nhà thầu thi công có năng lực yếu kém được tham gia xây dựng các công trình trên địa bàn. Đề nghị Ban giám sát cộng đồng ở các xã, thị trấn, các thôn, khu, phố nêu cao tinh thần trách nhiệm giám sát đối với các công trình thi công xây dựng tại địa phương nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công xây lắp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho UBND huyện tuyên truyền, xây dựng chương trình tập huấn, triển khai kịp thời các văn bản mới liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn các thành viên Tổ thẩm định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp huyện, yêu cầu các thành viên phải có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên trong Tổ thẩm định.

Tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng ở tất cả các khâu từ giai đoạn lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán đến giai đoạn nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng từ 4-6 dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản đối với cấp xã. Kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng; đề xuất UBND huyện xử lý hành chính đối với các đơn vị, các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản theo thẩm quyền.

Quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng; đặc biệt giáo dục tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và đảng viên vào cuối năm.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ nợ đọng trong đầu tư xây dựng để quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, công tác thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư hoàn thành đối với UBND các xã, thị trấn.

Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cán bộ thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hồ sơ quyết toán công trình, dự án.

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện

Chủ động kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ; quản lý đội ngũ viên chức trong đơn vị; phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, đối với từng cán bộ, viên chức theo dõi dự án; giám sát thường xuyên chất lượng thi công công trình tại hiện trường; nâng cao trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo nhất là người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện điều hành, quản lý tốt các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư; tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Thường xuyên cập nhật thông tin, các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện có chất lượng, hiệu quả đối với các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư.

Phối hợp tốt với các Đoàn thanh tra, kiểm tra về chất lượng các công trình được quản lý, để từ đó khắc phục khuyết điểm, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

4. Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi trường huyện

Chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng; thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 10 của Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng trên địa bàn; đặc biệt là việc thực hiện xây dựng theo giấy phép đối với các hộ xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam và các khu vực quy hoạch thị trấn; đảm bảo việc quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt; góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

5. Đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Quản lý dự án chặt chẽ ngay từ khâu lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát thiết kế, bản vẽ thi công, tổng dự toán cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng đảm bảo hiệu quả tránh lãng phí. Thực hiện nghiêm

túc việc khởi công công trình xây dựng khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng.

Tổ chức quản lý tốt các dự án được giao chủ đầu tư; lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có đủ năng lực theo quy định, đồng thời phải có kinh nghiệm, có uy tín và có trách nhiệm. Quan tâm, đổi mới cách quản lý trong đầu tư xây dựng, có giải pháp kiên toàn nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng ở cơ sở để đáp ứng với yêu cầu thực tế, nghiên cứu đề xuất xây dựng các dự án phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí.

Định kỳ báo cáo tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý với UBND huyện.

6. Đề nghị Đảng ủy, HĐND xã, thị trấn hàng năm có kế hoạch kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư để từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân

Tăng cường theo dõi, giám sát, thực hiện tốt chức năng giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng, đặc biệt các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phối hợp và chủ động phản ánh, đề xuất với UBND huyện những vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trên đây là nội dung của kế hoạch nâng cao công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch để tạo sự chuyển biến tích cực, có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KTHT.

Bản điện tử:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Lai